

Tư duy mới mở đường cho sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn

(tiếp theo và hết)

KỶ 2: ĐỂ NHỮNG “NÔNG DÂN MỚI” KHÔNG PHẢI THẤP THỎM

Khát vọng của những người nông dân gom “tấc vàng” xây dựng mô hình làm ăn lớn và những yêu cầu thực tiễn trên đồng ruộng đòi hỏi cần có một “sân chơi” rộng mở cho các tổ chức, cá nhân tích tụ, tập trung ruộng đất, tạo sức bật thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, quy mô lớn, có tính bền vững.

Chia sẻ về những thăng trầm khi đi thuê, mượn, gom ruộng để sản xuất quy mô lớn, những “nông dân mới” mà chúng tôi đã gặp và trò chuyện đều chung một khẳng định, họ không thể thành công nếu thiếu sự đồng hành, ủng hộ của chính quyền địa phương và tiếp sức từ những cơ chế, chính sách hỗ trợ của các cấp, các ngành. Thực tế cho thấy, người dân có thể canh tác không hiệu quả hoặc để ruộng bỏ hoang đi làm nghề phụ khác nhưng không hề để dang khi đưa ra quyết định cho thuê đất. Vì vậy, chính quyền địa phương dù là trung gian nhưng lại có vai trò quyết định để giúp những tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhận được sự đồng tình của người dân trong việc cho thuê đất, tích tụ ruộng đất để sản xuất hàng hóa.

Ông Trần Quang Hưng, Chủ tịch UBND xã Thanh Tân (Kiến Xương) cho biết: Chúng tôi xác định tích tụ ruộng đất không chỉ là giải pháp thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp mà còn giải quyết tình trạng ruộng bỏ hoang đang gia tăng. Chính vì vậy, trước khi xây dựng để sản xuất, xã chỉ đạo các thôn, HTX rà soát các hộ không có nhu cầu cấy lúa, kết nối với các tổ chức, cá nhân có mong muốn thuê, mượn ruộng. Từ mô hình thuê ruộng gieo cấy lúa chất lượng cao của Công ty TNHH Hưng Cúc đã mở màn cho phong trào



Thuê gần 40ha ruộng, anh Đặng Văn Quang, xã Bình Minh (Kiến Xương) mong muốn có cơ chế, chính sách bảo đảm cho việc tích tụ lâu dài.

thuê, mượn ruộng trong nhân dân. Đến nay, toàn xã có 36ha đất được tích tụ, tập trung quy mô lớn bởi các tổ chức, cá nhân. Tùy từng vị trí, cánh đồng, xã có chủ trương miễn các khoản đóng góp cho các cá nhân tích tụ từ 1 đến 3 năm để động viên các mô hình có thêm nguồn lực bứt phá.

Theo đánh giá của ngành Nông nghiệp, các mô hình tích tụ, tập trung ruộng đất chưa có tính bền vững; còn thiếu bóng dáng của những doanh nghiệp, tập đoàn có tiềm lực và thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp tham gia, thực hiện các dự án lớn. Quá trình tổ chức thực hiện tích tụ ruộng đất đang gặp những khó

khăn, vướng mắc về hành lang pháp lý, trong đó mấu chốt là pháp luật về đất đai quy định giao đất lâu dài cho hộ dân nên dù có dồn điền đổi thửa, diện tích vùng sản xuất tăng lên nhưng số hộ tham gia đóng và vẫn là quy mô sản xuất nông hộ. Không có quỹ đất nhân rồi, để có tư liệu sản xuất, các tổ chức, cá nhân phải đi thuê lại đất của nhiều nông dân. Không chỉ gặp khó trong đi thuê, mượn ruộng đất, các tổ chức, cá nhân tích tụ còn chưa yên tâm với tính ổn định của những hợp đồng đã ký kết.

Trở lại với mô hình tích tụ ruộng đất của anh Đặng Văn Quang, xã Bình Minh (Kiến Xương). Nhà anh hiện

là hộ sản xuất lúa hàng hóa có tiếng, được nhiều đơn vị trong và ngoài tỉnh tới đặt vấn đề bao tiêu từ đầu vụ. Thế nhưng anh Quang vẫn còn nhiều trăn trở chưa được tháo gỡ. Thành quả hiện tại là mồ hôi, công sức của vợ chồng anh trong nhiều năm. Tuy vậy, nó có thể biến mất bất cứ lúc nào nếu như người dân đổi lại ruộng. Anh Quang chia sẻ: Vợ chồng tôi đã mất nhiều công sức, tiền bạc để làm nên thửa ruộng trăm mẫu thẳng cánh cò bay, đầu tư các loại máy móc phục vụ sản xuất. Vì thế, làm sao để những người thuê, mượn ruộng như chúng tôi có khoảng thời gian ít nhất 5 - 10 năm, có những cơ

chế, chính sách bảo đảm cho việc tích tụ dài lâu. Nếu được vậy, chỉ cần canh tác những cây bình thường cũng mang lại giá trị cao.

Bên cạnh đó, nhiều hộ tích tụ ruộng đất mong muốn chính quyền các cấp tạo điều kiện về mặt bằng để xây dựng kho bãi, nhà xưởng chứa máy móc, giá thể, tập kết khay mạ; quy hoạch đồng ruộng thành các vùng sản xuất chuyên canh, tập trung. Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Thời gian tới, ngành Nông nghiệp sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan tạo hành lang pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân trong quá trình tích tụ ruộng đất như: Hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đào tạo lao động, hỗ trợ các khâu dịch vụ trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện việc tập trung đất đai theo hình thức thuê đất để phục vụ thu hút các dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp tập trung. Tổ chức, cá nhân thuê đất của người được nhà nước giao đất nông nghiệp để sử dụng lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp theo nguyên tắc tự nguyện, đồng thuận, tuân thủ pháp luật và bảo đảm ổn định tình hình chính trị, xã hội ở cơ sở. Thời gian thuê đất, giá thuê đất và phương thức thanh toán tiền thuê đất theo thỏa thuận giữa bên thuê và bên cho thuê đất trên cơ sở quy định chung của pháp luật. Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thành phố, quy hoạch nông thôn mới của các xã, các địa phương chủ động rà soát và thực hiện quy hoạch các vùng sinh thái phù hợp, đặc biệt là quy hoạch vùng có diện tích lớn để sẵn sàng cho doanh nghiệp thuê đất phát triển sản xuất nông nghiệp tập trung; thực hiện công khai quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành, đặc biệt là quy hoạch các vùng sản xuất nông sản tập trung để các tổ chức, cá nhân tiếp cận.

NGÂN HUYỀN

Gấp rút triển khai hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19



Trẻ em cách ly y tế sẽ được hỗ trợ tiền ăn và hỗ trợ thêm một lần 1 triệu đồng/trẻ.

Thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương tích cực vào cuộc; đến nay nhiều nhóm đối tượng đã xác lập được hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt để đẩy nhanh tiến độ chi trả hỗ trợ người lao động (NLD) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 103 ngày 26/7, tổ công tác của tỉnh, huyện phối hợp với các địa phương đã đẩy mạnh việc rà soát, thẩm định hồ sơ các nhóm được hỗ trợ; qua đó xác định được 2.509 đơn vị được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; số lao động được giảm là

152.933 người. Tổng số tiền tạm tính được giảm mức đóng 12 tháng (thời gian từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022) là trên 40,3 tỷ đồng. Nhóm hỗ trợ viên chức hoạt động nghề thuật và NLD là hướng dẫn viên du lịch, UBND tỉnh đã ban hành quyết định hỗ trợ đối với 73 trường hợp với số tiền 270,83 triệu đồng. Nhóm hỗ trợ NLD tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, tổ công tác cấp tỉnh đã thẩm định và trình UBND tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ đối với 70 lao động (trong đó có 2 lao động nữ mang thai, 34 trẻ em dưới 6 tuổi là con của NLD) thuộc 3 doanh nghiệp, đơn vị phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động số tiền là 295,7 triệu đồng. Nhóm chính sách hỗ trợ NLD ngừng việc, hiện tại có 36 lao động (trong đó có 2 lao động nữ mang thai, 31 trẻ em dưới 6 tuổi là con của NLD) thuộc 4 doanh nghiệp, đơn vị

được hỗ trợ với số tiền 88 triệu đồng.

Đối với nhóm hỗ trợ NSDLĐ vay vốn để trả lương ngừng việc, hiện tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ để nghị vay vốn của 3 doanh nghiệp để trả lương ngừng việc cho 177 lao động với tổng số tiền 586,7 triệu đồng. Riêng với nhóm hỗ trợ trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế, cần cứ hồ sơ để nghị của UBND thành phố Thái Bình, huyện Kiến Xương, Thái Thụy, Sở Y tế đã trình UBND tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ tiền ăn đối với 5 người bị nhiễm Covid-19 (F0) với số tiền 29,68 triệu đồng, 117 người là F1 với số tiền 183,12 triệu đồng; 17 trẻ em với số tiền 17 triệu đồng. Ngành Y tế đang tiếp tục đôn đốc các địa phương rà soát, thẩm định để trình UBND tỉnh ban hành quyết định hỗ trợ

(Xem tiếp trang 4)
NGUYỄN CƯỜNG

Thái Bình quyết tâm hoàn thành chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19

“5K” + vắc-xin được coi là giải pháp hàng đầu mà Việt Nam đưa ra nhằm sớm đẩy lùi đại dịch Covid-19. Chiến dịch tiêm chủng vắc-xin lớn nhất từ trước đến nay đã được phát động trên toàn quốc từ tháng 7/2021. Cùng với các tỉnh, thành phố, việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 đã, đang và sẽ được triển khai trên địa bàn tỉnh như thế nào? Phóng viên Báo Thái Bình có cuộc trao đổi với ông Phạm Nam Thái, Phó Giám đốc Sở Y tế về vấn đề này.

Phóng viên: Xin ông cho biết cụ thể việc triển khai và kết quả bước đầu hoạt động tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 tại Thái Bình đến nay.

Ông Phạm Nam Thái: Hiện nay, vắc-xin được coi là chiến lược quan trọng để nhanh chóng đẩy lùi đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh hiện nay, vắc-xin về chưa nhiều và được ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Do đó, Thái Bình đang ở trong những đợt đầu triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin và tập trung ưu tiên cho những lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch như: y tế, công an, quân đội, tổ Covid-19 cộng đồng, ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp và một số doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào chuỗi cung ứng, sản xuất các dịch vụ thiết yếu. Đợt này đang huy động hơn 70 điểm tiêm chủng tại các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, trung tâm y tế, các

bệnh viện ngoài công lập, chọn mỗi huyện có 5 trạm y tế có cơ sở vật chất, nhân lực tốt nhất để tiến hành tiêm chủng. Tất cả những điểm tiêm chủng, những người tham gia trực tiếp tiêm đều được tập huấn về chuyên môn thực hiện các bước từ phân loại, sàng lọc, tiêm chủng, theo dõi sau tiêm, hướng dẫn sau tiêm; đủ năng lực đánh giá, phân loại những trường hợp đủ điều kiện tiêm, trường hợp phải trì hoãn tiêm, chống chỉ định và xử trí các sự cố bất lợi sau tiêm. Bên cạnh đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các bệnh viện đa khoa tuyến huyện đã được bố trí, sẵn sàng xử lý các trường hợp có phản ứng nặng sau tiêm tại các cơ sở khám chữa bệnh, bảo đảm tiêm nhanh nhưng phải an toàn. Đến ngày 14/8, Thái Bình đã hoàn thành 3 đợt tiêm, trong đó hơn 27.000 người được tiêm 1 mũi, hơn 24.000 người được tiêm đủ 2 mũi. Hệ thống tiêm chủng

của Thái Bình đã thực hiện đúng, hiệu quả, tiêm đến đâu an toàn đến đó, không để lãng phí vắc-xin.

Phóng viên: Qua các đợt tiêm chủng, việc triển khai có gặp khó khăn, vướng mắc gì, thưa ông?

Ông Phạm Nam Thái: Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 1,4 triệu người trong độ tuổi tiêm chủng từ 18 tuổi trở lên. Lượng vắc-xin phân bổ về rất ít; trong khi đó, nhu cầu tiêm của người dân lớn. Điều này đặt ra với công tác tiêm chủng là phải phân bổ vắc-xin hợp lý, bảo đảm đúng đối tượng, tiêm nhanh, hiệu quả. Để việc tiêm vắc-xin hiệu quả, đúng đối tượng, ngành Y tế đã phối hợp với các ngành, các huyện, thành phố để phân bổ vắc-xin hợp lý. Việc phân bổ dựa trên tình hình hiện tại của từng phòng, chống dịch phải được ưu tiên tiêm trước, tiêm đủ mũi, tiêm nhanh để yên tâm thực hiện nhiệm vụ, sau đó đến các lực lượng khác. Thời

gian qua cũng có sự chậm trễ trong triển khai công tác tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19, tuy nhiên vấn đề này đã sớm được khắc phục. Ngay khi có vắc-xin về, ngành Y tế đã triển khai tiêm rất nhanh, trong một vài ngày đã triển khai tiêm hàng chục nghìn mũi tiêm. Về cơ bản là tiêm đúng tiến độ.

Phóng viên: Vấn đề an toàn tiêm chủng luôn là sự quan tâm hàng đầu của người dân. Ngành Y tế Thái Bình đã chuẩn bị những gì và thực hiện như thế nào để bảo đảm an toàn tiêm chủng, thưa ông?

Ông Phạm Nam Thái: Tại Thái Bình, để bảo đảm an toàn tiêm chủng, tất cả cơ sở tiêm chủng và những người trực tiếp tiêm vắc-xin phòng Covid-19 phải thực hiện đúng các quy trình đã được hướng dẫn của Bộ Y tế từ khâu đón tiếp, khám sàng lọc, thực hiện tiêm, theo dõi sau tiêm và xử trí sự cố sau tiêm. Các bệnh

viện tuyến tỉnh, huyện, Trung tâm Cấp cứu 115 tỉnh, trung tâm y tế các huyện, thành phố đã thành lập các đội phản ứng nhanh sẵn sàng hỗ trợ vấn đề tiêm chủng tại các điểm tiêm chủng để xử lý các bất lợi không mong muốn, những phản ứng cần có sự hỗ trợ về mặt hồi sức. Qua các đợt tiêm chủng, công tác tiêm chủng trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, đã xử lý tốt các sự cố bất lợi sau tiêm, trong đó có cả sự cố phản vệ độ 2.

Phóng viên: Theo kế hoạch, chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 của Thái Bình bắt đầu từ tháng 8/2021 - 4/2022, xin ông cho biết cụ thể hơn về chiến dịch này.

Ông Phạm Nam Thái: Thái Bình đã ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 tỉnh, năm 2021 - 2022. Kế hoạch này được thực hiện từ tháng 8/2021 - 4/2022 với 2 mục tiêu, đó là đến hết năm 2021 bảo đảm 90% công dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm 1 mũi vắc-xin phòng Covid-19; đến tháng 4/2022 trên 70% dân số được tiêm vắc-xin. Trong kế hoạch sẽ tiêm theo chiến dịch, mỗi ngày có thể tiêm hàng vạn mũi và chia làm 3 đợt, đợt đầu tiêm cho các sở, ban, ngành, các cơ quan, các hiệp hội, tổ chức cộng đồng... sau đó chuyển nhanh sang khối doanh nghiệp với lực lượng lao động đang làm việc tại trong, ngoài các khu, cụm công nghiệp. Với doanh nghiệp có trên 200 công nhân trở lên sẽ tổ chức tiêm tại doanh nghiệp. Hiện nay,



Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19.

toàn tỉnh đã thiết lập hơn 320 điểm tiêm trên toàn tỉnh. Các điểm tiêm này đã được tập huấn theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Nếu các điểm tiêm này cùng tiêm đồng loạt thì số lượng tiêm là rất lớn. Song những ngày đầu chỉ tổ chức khoảng hơn 100 điểm tiêm với khoảng 20.000 mũi tiêm/ngày. Sau khi tiêm cho công nhân sẽ tiêm cho những người còn lại là người bệnh nền, người cao tuổi, công nhân ở các doanh nghiệp có dưới 200 công nhân...

Phóng viên: Để thực hiện tốt nhất cho chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19, chúng ta cần làm gì, thưa ông?

Ông Phạm Nam Thái: Khi thực hiện chiến dịch tiêm chủng lớn thì phải có sự chuẩn bị, trước hết các

cơ quan thông tin truyền thông cần tuyên truyền về lợi ích, vai trò của việc tiêm vắc-xin để người dân đồng thuận, tích cực hưởng ứng, chung tay sớm đẩy lùi đại dịch. Bởi nếu tiêm vắc-xin chậm, chần chừ không tiêm thì sẽ phải sống chung với dịch bệnh dài hơn. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý, chính quyền, các đoàn thể, doanh nghiệp phải quản lý, nắm chắc số lượng người tiêm chủng. Việc lập danh sách theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn rất quan trọng bởi đây là dữ liệu khi tiến hành tiêm trên diện rộng không mất thời gian nhập số liệu, chờ đợi... Ngoài ra, phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý tiêm chủng. Mỗi người dân nếu

có điện thoại thông minh cần cài đặt ứng dụng hồ sơ sức khỏe điện tử, quét mã QR Code để khai báo các thông tin phục vụ hoạt động tiêm chủng. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần lập danh sách theo hướng dẫn; phối hợp chuẩn bị sẵn về cơ sở vật chất hỗ trợ cơ quan chuyên môn thực hiện tốt việc tiêm chủng, đồng thời khuyến cáo cán bộ, người lao động cài đặt ứng dụng hồ sơ sức khỏe điện tử, có như thế việc tiêm chủng mới hiệu quả, đạt mục tiêu tạo miễn dịch cộng đồng để cuộc sống sớm trở lại bình thường.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!
HOÀNG LANH (thực hiện)